

# DỊCH VỤ LUẬT SƯ NỘI BỘ

(Tư vấn thường xuyên)

An toàn pháp lý - Quản trị rủi ro

## Liên Hệ

Trụ sở: Tầng 7 Phuong Tower 46-48 Hai Bà Trưng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

## Vì sao nên chọn

## Dịch vụ Luật sư nội bộ



Chúng tôi cung cấp đến bạn không chỉ một Luật sư, chúng tôi cung cấp một đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Luật sư nội bộ để xử lý vấn đề của bạn;

Hỗ trợ đắc lực cho phòng pháp chế trong các lĩnh vực chuyên môn với phạm vi rộng hơn của phòng pháp chế. Thậm chí, chúng tôi thay thế phòng pháp chế và nhân viên pháp lý nếu doanh nghiệp có nhu cầu;

Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đào tạo nhân sự pháp lý. Khi cần, bạn được sử dụng ngay các ý kiến pháp lý chuyên nghiệp từ đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi;

Chúng tôi là một phần của doanh nghiệp, luôn có mặt để quản lý, xử lý và kiểm soát rủi ro, bạn chỉ cần tập trung kinh doanh, mọi vấn đề pháp lý – tuân thủ đã được CDLAF thay bạn thực hiện;

Dịch vụ Luật sư nội bộ là một giải pháp pháp lý hiệu quả và toàn diện, giúp bạn tiết kiệm ngân sách, duy trì sự tuân thủ trong doanh nghiệp;

Bạn sẽ nhận được: Hệ thống biểu mẫu và quy trình về lao động, nhân sự, thương mại, quản trị vận hành doanh nghiệp được xây dựng và cập nhật liên tục.

01

02

03

04

05

06

STT	Phạm vi dịch vụ	Mô tả công việc	Các phương thức tính phí		
			Theo từng lần phát sinh	Theo yếu tố số lượng	Trọn gói (không hạn)/ tháng
1	Tư vấn	Cung cấp các lời khuyên pháp lý, giải pháp cho khách hàng đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Lao động, Thuế - Kế toán, Hợp đồng và các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của khách hàng.	✓	✓	✓
2	Theo dõi công nợ	Lập bảng theo dõi, xác định thời hạn mà khách hàng cần tiến hành các hành động pháp lý và cảnh báo đến khách hàng, nhằm đảm bảo khách hàng không mất đi quyền được khởi kiện thu hồi nợ tại cơ quan Tòa án, Trọng tài. Tư vấn và đề xuất phương thức xử lý đối với các khoản nợ.	✗	✗	✓
3	Tranh chấp	Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp nội bộ, tranh chấp hợp đồng lao động và các tranh chấp khác trong quá trình hoạt động của khách hàng.	✓	✓	✓
4	Duy trì sự tuân thủ - Quản trị rủi ro	Rà soát định kỳ các vấn đề liên quan đến khách hàng, cảnh báo rủi ro nếu có và kèm theo đó là đề xuất giải pháp để khách hàng lựa chọn áp dụng.	✗	✓	✓
5	Cập nhật văn bản pháp luật	Cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo các chủ trương, chính sách pháp luật đã và sẽ được ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, nhằm giúp khách hàng dự liệu được kế hoạch kinh doanh, và hạn chế các rủi ro.	✓	✓	✓
6	Rà soát Hợp đồng, văn bản khác	Rà soát nội dung của các Hợp đồng, phụ lục, bản thỏa thuận, Điều lệ, Quy chế nội bộ, công văn, Biên bản làm việc, quy trình nội bộ ... và các văn bản khác có phát sinh, đề xuất phương án xử lý.	✓	✓	✓
7	Đào tạo	Luật sư của CDLAF sẽ tổ chức định kỳ hàng quý các buổi đào tạo nội bộ cho bộ phận, nhân sự của khách hàng, bên cạnh các kiến thức về pháp lý thì những kinh nghiệm thực tế trong từng lĩnh vực cũng sẽ được chia sẻ tại buổi đào tạo.	✗	✗	✓

# BIỂU PHÍ THAM KHẢO

1 Phương pháp tính phí theo số lượng yêu cầu/ tháng, bạn dựa trên nhu cầu để lựa chọn gói dịch vụ phù hợp:

Gói dịch vụ	Số lượng yêu cầu/ tháng	Phí dịch vụ (chưa bao gồm VAT)
Gói 1	02 yêu cầu/ tháng	5.000.000 VNĐ
Gói 2	03 yêu cầu/ tháng	6.800.000 VNĐ
Gói 3	05 yêu cầu/ tháng	9.800.000 VNĐ

Lưu ý: Số lượng yêu cầu trong tháng nếu bạn không sử dụng hết, bạn sẽ được chuyển qua tháng tiếp theo để tiếp tục sử dụng.

2 Phương pháp tính phí Theo từng lần phát sinh hoặc Phí trọn gói (Không giới hạn số lượng yêu cầu), bạn vui lòng gọi, nhắn tin tại Zalo [0909668216](tel:0909668216) hoặc qua email [info@cdlaf.vn](mailto:info@cdlaf.vn) để nhận được báo phí riêng cho trường hợp của bạn.

Cdlaf Law Firm  
Danh thiep Zalo



Diễn giải: Phí dịch vụ sẽ được xác định dựa trên nhu cầu của khách hàng, số giờ cần tư vấn trong tháng, số lượng yêu cầu dự kiến. Với những khách hàng nhu cầu tư vấn ít, CDLAF khuyến nghị khách hàng sử dụng phí theo giờ hoặc theo yêu cầu, ngược lại với những khách hàng vấn đề pháp lý phát sinh nhiều, CDLAF khuyến khích khách hàng sử dụng phí trọn gói để tiết kiệm chi phí.

Vui lòng liên hệ ngay với Luật sư chúng tôi để được giải đáp thêm về phí dịch vụ và phương thức làm việc.

# Đội ngũ Luật sư phụ trách

Dịch vụ Tư vấn thường xuyên sẽ được đảm nhận bởi các Luật sư với nhiều năm kinh nghiệm và chúng tôi tin rằng, các Luật sư của CDLAF sẽ giúp bạn duy trì tuân thủ, kiểm soát rủi ro và cung cấp đến bạn giải pháp pháp lý toàn diện.



## Luật sư Hoàng Thị Liên

- Trước khi gia nhập CDLAF, Bà Liên từng nắm giữ vị trí Trưởng bộ phận pháp lý, và thực hiện tư vấn chính trong lĩnh vực tư vấn thường xuyên cho Công ty cổ phần Mẹ và Con, Công ty TNHH Recline .;
- Tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ của Công ty T&N, Công ty Một Niêm Tín Mới, Công ty TNHH Thực Phẩm Tuyển Kỳ; Tư vấn nhân hiệu cho Tâm An, Guta, Amaze, Hancock..;
- Đại diện và tham gia giải quyết tranh chấp trong vụ việc liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế, ly hôn...;
- Và một số vụ việc khác...

## Luật sư Nguyễn Thị Hòa

- Bà Hòa từng đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận pháp lý, và tư vấn chính trong lĩnh vực Tư vấn thường xuyên với thời gian trên 08 năm cho các công ty: Công ty Global Cybersoft VN, Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn, Công ty Cổ Phần Găng Việt, và với thời gian 03 năm cho các công ty: tập đoàn Siam Brother, hệ thống Công ty Cát Thái. Bên cạnh đó Bà cũng thực hiện tư vấn thường xuyên cho các khách hàng khác như: TEX, SVTECH, QHPLUS, HTECH, AKULAKU ..
- Tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1, tư vấn, cung cấp giải pháp pháp lý liên quan đến Hợp đồng cho Công ty CP Bệnh viện Đồng Nai -2;
- Và các vụ việc khác...



## Luật sư Kiều Thùy Linh

- Tư vấn pháp lý cho Unilever Việt Nam, Quản lý bộ phận pháp lý tại British-American Tobacco; Trưởng bộ phận pháp lý Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, tư vấn pháp lý Deutsches Haus - Ngôi nhà Đức;
- Tư vấn pháp lý, thực hiện xây dựng và soát xét bộ mẫu hợp đồng đặt chỗ, hợp đồng thuê văn phòng, nhà máy ... (dự án KCN Long Đức)
- Và một số vụ việc khác...

## Luật sư Bùi Minh Hoàng

- Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Htech, Akulaku, Siam Brother ...;
- Tư vấn, cung cấp giải pháp đầu tư, thiết kế và xây dựng mô hình kinh doanh cho vay P2P cho công ty 100% vốn nước ngoài.
- Tư vấn triển khai mô hình e-KYC cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài; Tư vấn cho một nền tảng kỹ thuật số đa quốc gia mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến thương mại điện tử và kinh doanh truyền thông xã hội.
- Tư vấn cho một công ty bất động sản trong nước thực hiện giao dịch cho vay chuyển đổi và đặt cọc để mua BĐS tại Việt Nam.
- Và các vụ việc khác...

